



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๗๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและ  
มาตรฐานการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้มีแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ  
การศึกษาระยะ ๑๐ ปี โดยได้นำเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)  
มาใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ  
สถาบัน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาให้หลักสูตรผ่านการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA จะส่งผลดี  
ต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
มหาวิทยาลัยจะผลักดันหลักสูตร คณะ สถาบัน รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินงานการประกัน  
คุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์  
AUN-QA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๑๐ ปี

๒) การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม AUN-QA Training  
Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier ๑)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙  
มกราคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เพื่อให้การเข้าร่วมอบรมมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด ควรพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมให้  
ครอบคลุมทั้งด้านงาน เงิน คน เช่น กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม งบประมาณสนับสนุน  
ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ผลที่ได้รับจากการอบรม เป็นต้น  
โดยให้พิจารณาจากเป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๑๐ ปี

๒. ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้าอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier ๑) มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือร่วมกัน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑)

ทั้งนี้ หากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาในระหว่างการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม ให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพฯ เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ